



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว๑๐๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒”

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๕. QR Code กลุ่มอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒” ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภาคบังคับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทวิชาการตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - ชำนาญการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาให้บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เพื่อให้การเข้ารับการฝึกอบรมตาม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - ชำนาญการ ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่มีคุณสมบัติฯ ดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาส่งตัวคืนหน่วยงานต้นสังกัด

๒. ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ แจ้งยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ที่ QR Code กลุ่มอบรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยระบุ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่มีการแจ้งยืนยันตามกำหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้

/๓. เมื่อดำเนินการ...

๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ส่งจ่ายชื่อบัญชี “โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัญชีเลขที่ ๕๗๕-๓-๔๒๙๓๑-๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และให้นำส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ส่งมาที่ QR Code กลุ่มอบรมฯ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานการชำระเงิน โดยโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

๔. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารเตรียมตัว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรม และให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีมีปัญหาข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิรวรรณ ทองแสง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๘ และสามารถตรวจสอบข้อมูลเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ได้ที่ www.lpdi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนมเทียน เส้งวัน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



QR CODE กลุ่มอบรม หลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

นางสาวจิรวรรณ ทองแสง โทร. ๐๙๐ ๖๗๘ ๐๑๘๘

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร: นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่งตามสายงาน	ระดับตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด	หมายเหตุ
๑	นางสาว	ณัฐรดา	บาเริ่ม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	คลองยาง	เกาะลันตา	กระบี่	
๒	ว่าที่ร้อยตรีหญิง	ภัทรากรวิทย์	จิตวิวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	เพทลา	คลองท่อม	กระบี่	
๓	นางสาว	จารุวรรณ	ทองอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	ทม.	ท่าเรือพระแท่น	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	
๔	นาง	พิชญา	มีพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบจ.	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	
๕	นางสาว	วราพร	ศรีวิวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ยางอู่ม	ท่าคันโท	กาฬสินธุ์	
๖	นาง	บัวหลั่น	อิมสะอาด	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	โคกเครี	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	
๗	นางสาว	กิตติกาญจน์	ไกรเกตุ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	
๘	นางสาว	เจนจิรา	จอนนอก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	วังแสง	ชนบท	ขอนแก่น	
๙	นางสาว	พัชรินทร์	สาขา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	วังชัย	น้ำพอง	ขอนแก่น	
๑๐	นางสาว	เพ็ญญา	คนเพียร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ศรีสุขสำราญ	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	
๑๑	นาย	สรารุช	เหง่าดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	หนองขาม	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ	
๑๒	นาย	นันทิชัย	ประจวบมอญ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	หนองคู	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	
๑๓	นางสาว	กัญญกร	อุตนะวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	แม่ข้าวต้ม	เมืองเขียงราย	เขียงราย	
๑๔	นางสาว	พรนภา	เอกมนสิการ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	บ้านด้าย	แม่สาย	เขียงราย	
๑๕	นางสาว	ชวนพิศ	สุภาพ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ทาเหนือ	แม่อน	เขียงใหม่	
๑๖	นาย	กฤตภาส	ภานุวัฒน์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	ป่าไผ่	สันทราย	เขียงใหม่	
๑๗	นางสาว	นาฏยา	คิมแทน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	ทม.	ไร่จิง	สามพราน	นครปฐม	
๑๘	นาง	ศุณิษา	จันปุม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	นาทม	นาทม	นครพนม	
๑๙	นางสาว	นุชธิดา	อุสาพรหม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	
๒๐	นางสาว	นันทวรรณ	นมเกษม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	หนองหัวฟาน	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	
๒๑	นางสาว	ธัญรดี	ปรีชาธนกวิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ด่านจาก	โนนไทย	นครราชสีมา	
๒๒	นาง	วราภรณ์	ใจลักษณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	หนองน้ำใส	สีคิ้ว	นครราชสีมา	
๒๓	นาง	ฉัตรแก้ว	ฐิตินันท์กร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทน.	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	
๒๔	นางสาว	รัชนิวรรณ	ปทุมนันท์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	คำแก้ว	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	
๒๕	นาง	นิภาพร	กมล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	
๒๖	นางสาว	ณพิชญา	มีบุญมาก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	
๒๗	นาง	วริยา	เรืองศรีมัน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	ทต.	อิสาน	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	
๒๘	นางสาว	บุษดาวรรณ	จันทคาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	หินโคน	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	
๒๙	นางสาว	สุภัชชา	เอมโอฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ไร่ใหม่	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	

Ubon

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร: นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่งตามสายงาน	ระดับตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด	หมายเหตุ
๓๐	นางสาว	ปกิตตา	ศรีชัยมูล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	วังตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	
๓๑	นางสาว	สุธาทิพย์	ไวยนิทา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	บ้านห้วย	บางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา	
๓๒	นางสาว	มณิสษา	ตรีสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ทับปุด	ทับปุด	พังงา	
๓๓	นาย	จรัสพงษ์	ชาญณรงค์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	ทุ่งน้อย	โพทะเล	พิจิตร	
๓๔	นางสาว	นิตยา	ศรีฟ้า	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	พรหมพิราม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	
๓๕	นางสาว	รัตนาวดี	สุขเมือง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	วัดพริก	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	
๓๖	นางสาว	สิริภัทรสร	เรืองศิลป์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ไร่โคก	บ้านลาด	เพชรบุรี	
๓๗	นาง	อรพรรณ	ทองทศพิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ดอนยาง	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	
๓๘	นาย	ตุลวิทย์	ใจหมั่นเพียร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	หนองขนาน	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	
๓๙	นาง	ศิริวัลย์	ศรีหาคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	
๔๐	นางสาว	วิภาภรณ์	ไชยมาตย์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	
๔๑	นางสาว	จุรีพร	แสงชา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	วังใหม่	บรบือ	มหาสารคาม	
๔๒	นางสาว	ชฎารัตน์	ศุภย์คำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ราชบุรพัฒนา	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	
๔๓	นางสาว	อมะรา	ขันติกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ฟ้าห่วน	ค้อวัง	ยโสธร	
๔๔	นางสาว	ณัชฎาภรณ์	ทองอุ่น	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	หนองเรือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	
๔๕	นางสาว	ปิยธิดา	สมบัติดี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	
๔๖	นาง	วิจิตรา	แสนเมืองชิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	บึงเกลือ	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	
๔๗	นางสาว	ภัทราพรรณ	ปยุตเนติ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ดอนคา	บางแพ	ราชบุรี	
๔๘	นางสาว	จุไรรัตน์	ไกรเกียรติสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	ทต.	เจ็ดเสมียน	โพธาราม	ราชบุรี	
๔๙	นางสาว	ปารีชาติ	ทวีวรรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	ทต.	เวียงยอง	เมืองลำพูน	ลำพูน	
๕๐	นางสาว	จิตาภา	จันทร์พรม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	
๕๑	นาง	จันทร์ฉาย	พูลสง่า	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	
๕๒	นางสาว	ปยุตธดา	ชนะนิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ภูฝ้าย	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	
๕๓	นาง	สุรรัตน์	หาญบาง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	โพนข่า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	
๕๔	นางสาว	เพ็ญพักตร์	จันทร์ศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	โพนค้อ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	
๕๕	นางสาว	พัชนี	สุวรรณทา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	กล้วยกว้าง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	
๕๖	นาย	เจจรัญ	สุพร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	หนองกวาง	บ้านม่วง	สกลนคร	
๕๗	นางสาว	นภัก	ชินพงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบจ.	สงขลา	เมืองสงขลา	สงขลา	
๕๘	นางสาว	รัตนภรณ์	นาวิชิต	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	สวนส้ม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	

๒๖๓๓

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร: นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่งตามสายงาน	ระดับตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด	หมายเหตุ
๕๙	นาย	บุญส่ง	จันทร์บวร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ทัพราช	ตาพระยา	สระแก้ว	
๖๐	นางสาว	ศรีจันทร์	ศรีอาวุธ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	
๖๑	นางสาว	เกสรดา	วรรณนา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	
๖๒	นางสาว	จิตติมา	พึงเงิน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	ตาลเดี่ยว	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	
๖๓	นางสาว	สิริกัลยา	อ่อนดีกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	
๖๔	นางสาว	อรุณฉัตร	เขตบรรพต	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	บ้านแก่ง	ศรีสัชชนาลัย	สุโขทัย	
๖๕	นางสาว	ภัทรชา	ทับจาก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ทับผึ้ง	ศรีสำโรง	สุโขทัย	
๖๖	นาย	ดิลก	ญาณปัญญา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	บ้านไร่	ศรีสำโรง	สุโขทัย	
๖๗	นางสาว	วรรณนิสา	โพธิ์ไพจิตร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	ทต.	บ้านแหลม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	
๖๘	นางสาว	ศุภลักษณ์	คงศรีรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบต.	กรูด	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	
๖๙	นางสาว	ชลธิชา	คำบุญเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	
๗๐	นางสาว	สุดา	ชัยสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	นาหนัง	โพธารนย์	หนองคาย	
๗๑	นางสาว	สุภัทรา	ใจเย็น	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	หัวตะพาน	วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	
๗๒	นางสาว	กันตินันท์	ชาภา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	อุ่มจาน	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	
๗๓	นางสาว	สุธิตา	นิธิกรพิพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบจ.	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	
๗๔	นางสาว	ดารณี	กาศสมบุรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบจ.	อุดรดิตต์	เมืองอุดรดิตต์	อุดรดิตต์	
๗๕	นาง	ปารีชาติ	กัตติจร	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	อบจ.	อุดรดิตต์	เมืองอุดรดิตต์	อุดรดิตต์	
๗๖	นาง	กรรณิกา	โนนใหญ่	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	ยางซันก	เขื่องใน	อุบลราชธานี	
๗๗	นางสาว	ศิรินภา	รุ่งเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	ทต.	แสนสุข	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	
๗๘	นางสาว	กัลยา	กิ่งแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	อบต.	โคกสว่าง	สำโรง	อุบลราชธานี	

Udon

หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ชื่อ-นามสกุล.....

สังกัด อปท.....อำเภอ.....

จังหวัด.....เบอร์โทรผู้เข้าอบรม.....

เบอร์โทรผู้ประสานงาน.....

ค่าลงทะเบียน ๔๐,๐๐๐ บาท

ส่งจ่ายชื่อบัญชี “โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8

สำเนาการชำระเงิน



กรุณาส่งเอกสารมาที่ Line กลุ่มอบรม



การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม และระเบียบการแต่งกาย

เอกสาร และสิ่งของที่ ต้องเตรียมมาวันรายงานตัว

1. สำเนาการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารฯ
2. หนังสือส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมจากต้นสังกัด
3. อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรคประจำตัว กรุณาเตรียมมาให้พร้อม

ชุดแต่งกายระหว่างการอบรม

- **วันรายงานตัว** และ วันอบรมภาคทฤษฎี (**พุธ/ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์**) ชุดนักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือ แขนยาว/กางเกงสีดำหรือกรมท่า/รองเท้าวัดหุ้มส้นสีดำเท่านั้น หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือ แขนยาว/กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า/รองเท้าวัดหุ้มส้นสีดำเท่านั้น
- **วันจันทร์** ขอความร่วมมือแต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลือง (ถ้าไม่มีแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา)
- **วันอังคาร** แต่งกาย เครื่องแบบสีทากีคอพับแขนยาว
- **วันพฤหัสบดี** แต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น (ขอความร่วมมือ)

** สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดเตรียม เนคไท อุปกรณ์เครื่องเขียน สมุดบันทึก และกระเป๋า สำหรับใส่สิ่งของไว้ให้ในวันรายงานตัว **



หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ

๑) ปรัชญา มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง และบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติกำหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ ก.กลาง กำหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) วัตถุประสงค์

๓.๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๓.๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

๓.๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๔) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังที่ดี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

๔) กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

๔.๒ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ คน / รุ่น

๕) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างอิสระและเที่ยงธรรม

๖) ระยะเวลาของการศึกษาอบรม ๑๘ วัน

- พิธีเปิด - ปิด ๑ วัน
- ศึกษาในห้องเรียน ๑๖ วัน
- ศึกษานอกสถานที่ ๑ วัน

๗) โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดที่	ชื่อหมวดวิชา	จำนวนหัวข้อวิชา	จำนวนชั่วโมง
๑	วิชาพื้นฐาน	๓	๙
๒	วิชาเฉพาะตำแหน่ง	๒๓	๙๐
๓	วิชาเสริม	๒	๖
	รวม ๓ หมวดวิชา	๒๘	๑๐๕

ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานวิชาการ ได้มีการแบ่งออกเป็น ๓ หมวดวิชา โดยกำหนดขึ้นภายในกรอบมาตรฐาน ประกอบด้วย ๑) หมวดวิชาพื้นฐาน ๒) หมวดวิชาเฉพาะตำแหน่ง ๓) หมวดวิชาเสริม โดยมีหัวข้อดังนี้ **หมวดที่ ๑ วิชาพื้นฐาน** เป็นการให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ โดยมีหัวข้อวิชาการ จำนวน ๓ วิชา รวมระยะเวลา ๙ ชั่วโมง ดังนี้

- ๑) บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ ๓ ชั่วโมง
- ๒) ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓ ชั่วโมง
- ๓) หลักจิตอาสา ๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๒ หมวดวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง เป็นวิชาหลักในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการเพิ่มพูนและเสริมองค์ความรู้ให้ตรงตามกรอบภารกิจของตำแหน่ง เกิดความ เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ โดยมีหัวข้อวิชาการ จำนวน ๒๓ วิชา รวมระยะเวลา จำนวน ๙๐ ชั่วโมง ดังนี้

- | | |
|--|-----------|
| (๑) การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ ชั่วโมง |
| (๒) การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ ชั่วโมง |
| (๓) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๓ ชั่วโมง |
| (๔) การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา การแข่งขันกีฬา | ๓ ชั่วโมง |
| (๕) การใช้จ่ายเงินในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ ชั่วโมง |
| (๖) วินัยการเงินการคลังของรัฐกับงาน อปท. | ๓ ชั่วโมง |
| (๗) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ อปท. | ๖ ชั่วโมง |
| (๘) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดทำประกันทรัพย์สิน การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๖ ชั่วโมง |
| (๙) หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน เพื่อวางแผน การตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน | ๓ ชั่วโมง |
| (๑๐) การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการประเมินความเสี่ยง | ๓ ชั่วโมง |
| (๑๑) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และแนวทางการ ขอรับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (อปท.) | ๓ ชั่วโมง |
| (๑๒) การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ของ อปท. | ๓ ชั่วโมง |
| (๑๓) แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) | ๖ ชั่วโมง |
| (๑๔) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ และหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีศึกษา เงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต | ๖ ชั่วโมง |
| (๑๕) แนวทางการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๓ ชั่วโมง |
| (๑๖) การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท. และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๖ ชั่วโมง |
| (๑๗) แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ การจัดทำกระดาษ ทำการ การเขียนรายงาน และการติดตามประเมินผล ฝึกปฏิบัติ | ๖ ชั่วโมง |
| (๑๘) ประสบการณ์ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน | ๓ ชั่วโมง |
| (๑๙) การตรวจสอบด้านการคลัง การบัญชี การเงิน การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน | ๖ ชั่วโมง |
| (๒๐) การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. | ๓ ชั่วโมง |

- (๒๑) การตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๓ ชั่วโมง
- (๒๒) การป้องกันละปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ ๓ ชั่วโมง
- (๒๓) การยกระดับการตรวจสอบภายใน ๓ ชั่วโมง

หมวดที่ ๓ วิชาเสริม เป็นเรื่องที่น่ารู้เพื่อนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจ ในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีหัวข้อวิชาการ จำนวน ๒ วิชา รวมระยะเวลา จำนวน ๖ ชั่วโมง ดังนี้

- ๑) การพัฒนาบุคลากรภาพ การสมาคมและศิลปะการพูดในชุมชน ๓ ชั่วโมง
- ๒) ทักษะและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy) ๓ ชั่วโมง

๘) การศึกษาดูงาน (จำนวน ๑ วัน)

- (๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
- (๒) หน่วยงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานคร
- (๓) การบริหารงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และ e-LAAS

๙) วิธีการศึกษาอบรม

- บรรยาย
- การนำอภิปราย
- กรณีศึกษา
- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
- ซักถามปัญหา
- ศึกษาดูงาน

๑๐) การประเมินผลการศึกษาอบรม

- ประเมินผลรายวิชา
- ประเมินผลวิทยากร
- ประเมินผลโครงการ
- ประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษอบรม

๑๑) สถานที่ดำเนินการ

ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

- ๑๒) งบประมาณ บริหารจัดการโครงการจากค่าลงทะเบียน คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รวมค่าที่พักและอาหารระหว่างการฝึกอบรม ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ

๑๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๓.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
- ๑๓.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๓.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถทำงานในลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม
- ๑๓.๔ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
- ๑๓.๕ สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
- ๑๓.๖ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธ์ภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต

๑๔) ผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Line กลุ่มอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๒
(เฉพาะผู้มีรายชื่อเข้าอบรม เท่านั้น)



เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ นางสาวจิรวรรณ ทองแสง โทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๓๘ ๐๑๘๘